



สิ่งแวดล้อม

เรื่องสำคัญวันโลกเดือด

Environmental



ผศ. นพ.ธรา วังศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ อาจารย์กล่าวถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงพยาบาลศิริราช และในชีวิตประจำวันว่า สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เพราะโลกปัจจุบันไม่ใช่แค่คำว่าโลกร้อน (Global warming) อีกต่อไปแล้ว เพราะสหประชาชาติ (United Nations: UN) มีการให้นิยามคำศัพท์ใหม่เป็นคำว่า โลกเดือด (Global boiling) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนจะเห็นได้จากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา อุณหภูมิประเทศไทยและในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน บางพื้นที่สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส เกิดน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ เกิดไฟป่า ปัญหา PM2.5 ที่มีความรุนแรง กินเวลานาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น เป็นต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่อง ESG (Environment, Social, Governance) จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขึ้นในปี 2567 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กรในเรื่องสิ่งแวดล้อมในศิริราช ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำ การใช้พลังงาน การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ในแต่ละวันศิริราชมีขยะเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยปัจจุบันมีโครงการคัดแยกขยะมากขึ้น มีการทดลองใช้หรือทำ Pilot Project ในหน่วยงานย่อย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการและคัดแยกขยะ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน ทั้งข้อจำกัด และอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และขยายผลทั้งคณะฯ พร้อมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากนี้งานอาคารสถานที่ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงานเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณต่าง ๆ บุคลากรเกิดการเรียนรู้ว่าพื้นที่ และวัสดุต่างกัน ควรทำความสะอาดต่างกัน ทำให้ผลลัพธ์การทำงานมีประสิทธิภาพ พื้นที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลมีความสะอาดมากขึ้น



เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการรักษาและดูแล และเพราะศิริราชเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนำสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี จึงขอความร่วมมือชาวศิริราชให้ความสำคัญเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อนำขยะไปกำจัดให้ถูกวิธี หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ด้านพลังงานต้องช่วยกันประหยัดพลังงานทั้งไฟฟ้า และน้ำประปา ปิดไฟก่อนเลิกงาน 30 นาที และร่วมกันเบี่ยงกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ จะช่วยคณะฯ ประหยัดพลังงานได้มาก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

ผศ. นพ.ธรา วังศ์วิริยางกูร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
บริการและอาคารสถานที่

